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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ครั้งท่ี ๑๙/๒๕๖๑ 
วันพฤหัสบดท่ีี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ช้ัน ๕ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------ 

 

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม 
๑. ศาสตราจารย์สุนทร  บุญญาธิการ ประธานกรรมการ 
๒. พลตํารวจตรีชุมศักดิ์  พฤกษาพงษ์ กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารยส์ุมนต์  สกลไชย กรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย์มานิตย์  จุมปา กรรมการ 
๕. นายสําเร็จ  วงศ์ศักดา กรรมการ 
๖. นายจรัสโรจน์  บถดําริห ์ กรรมการ 
๗. นายพัลลภ  ศักดิ์โสภณกุล กรรมการ 
๘. นายเดชา  ดีผดุง กรรมการ 
๙. รองศาสตราจารย์สมชาย  ปฐมศิริ กรรมการ 
๑๐. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

  (นางอรสา  ภาววิมล) 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมเดือน  โพธิสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒. ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนากฎหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (นายสุภัทร  บุญส่ง) 
 

รายนามกรรมการผู้ลาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง  พิธิยานุวัฒน ์ กรรมการ 
๒. พลตํารวจเอกชาญวุฒิ  วัชรพุกก์ กรรมการ 
๓. นายสว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย ์ กรรมการ 
 

รายนามผู้ร่วมประชุม 
๑. นายสุจิตร  มหาพิรุณ รองอธิการบดี 
๒. รองศาสตราจารย์เตือนตา  ชาญศิลป์ รองอธิการบดี 
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๓. นางสาวชลชญา  คงสมมาตย ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๔. นางสาววรรษมน  ทวีกิตติวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๕. นางสาวดวงใจ  นพวรรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๖. นางสาวปาณิสรา  วงษ์ชมภ ู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๗. นายศิริพงศกร  ชูสังข์ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๘. นายธีระ  ละมุลตรี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๙. นางสาวพัชราภรณ์  นิยมสินธุ ์ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๑๐. นายอิทธิชัย  โชติญานทัศน์ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๑๑. นายธนดล  โพธาราเจริญ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๒๐นาฬิกา 

 ประธานกรรมการเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกับการเสียชีวิตของรองศาสตราจารย์อานนท์ เท่ียงตรง 
กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ซึ่งท่านได้สร้างคุณประโยชน์แก่
มหาวิทยาลัยฯ เป็นอย่างมาก หลังจากนั้น กรรมการพร้อมใจกันยืนไว้อาลัยเพ่ือแสดงความเคารพแก่         
รองศาสตราจารย์อานนท์ เท่ียงตรง 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกับการประชุมครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๑ วาระท่ี ๓.๒ 
รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี    
ราชมงคลตะวันออกท่ีมหาวิทยาลัยได้รายงานต่อท่ีประชุมนั้น ขอให้มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการส่งรายงาน
ความก้าวหน้าผลการดําเนินงานของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ให้กับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือนําส่งกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
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มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบและมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดส่งรายงานความก้าวหน้าผลการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๒.๑ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
     สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๑ 
    เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๑ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๑๐ นาฬิกา ฝ่ายเลขานุการได้
จัดทํารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จํานวน ๑๒ หน้า 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
   สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมท้ังมีข้อสังเกตว่าควรให้จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ เช่นนี้ตลอด นั้น  

 เพ่ือให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก จึงนํารายงานผลการดําเนินการตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ
เสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือโปรดทราบ ดังมีรายละเอียดตามตารางสรุปผลฯ ท่ีแนบ 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิบัติหนา้ท่ีแทนสภามหาวิทยาลัย 

 ท่ีประชุมให้ข้อเสนอแนะว่า การดําเนินงานของรายงานบางหัวข้อยังเป็นช่องว่างอยู่ ดังนั้น    
จึงขอให้มหาวิทยาลัยติดตามผลการดําเนินการและนําข้อมูลมาใส่ให้ครบถ้วน 
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มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบและมอบมหาวิทยาลัยไปดําเนินการ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ เรื่อง การยกเลิกคําสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัย 
   เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กรณีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา 
   รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจํารัสให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบด ี
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
สรุปเรื่อง 

 ตามท่ี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณากรณีการขอยกเลิกมติคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และยกเลิกคําสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ี
แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กรณีการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา รัตนฤาทัย 
นพรัตน์แจ่มจํารัส ให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ซึ่งท่ีประชุมมีมติ
มอบมหาวิทยาลัยรวบรวมข้อมูลท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องนําเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ 
พิจารณาอีกครั้ง นั้น  

 เนื่องด้วย คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก     
ไดมี้คําสั่งท่ี ๑๕/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี ลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ท่ีได้อนุมัติ
การแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจํารัส ให้ปฏิบัติหน้าท่ีรองอธิการบดีโดยให ้
กํากับดูแลดา้นการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ และให้มีผลตั้งแต่วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มีหนังสือ ท่ี ศธ ๐๕๘๐.๑๐๑(๑)/๑๐๐๑ ลงวันท่ี 
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ขอความอนุเคราะห์ยืมตัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจํารัส 
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ไปปฏิบัติราชการท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ในตําแหน่งรองอธิการบดี โดยปฏิบัติราชการเต็มเวลา มีกําหนด ๔ ปี ตามวาระของอธิการบดี  
ตั้งแต่วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  

 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีหนังสือ ท่ี ศธ ๐๕๑๗/๔๘๘๕ เรื่อง ขอยืมตัวพนักงานมหาวิทยาลัย  
ไปปฏิบัติราชการ ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วขอเรียนว่าไม่สามารถให้ยืมตัว 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจํารัส ไปปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกได้ เนื่องจากขณะนี้สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -
พ.ศ. ๒๕๖๕) ๑๙ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แบบเชิงรุก 
แต่สถาบันฯ ยังขาดอัตรากําลังในการปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีตั้งไว้ ประกอบกับมีการขยาย
ขอบเขตของงานให้กว้างข้ึน ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจํารัส เป็นกําลังสําคัญใน
การดําเนินงานดังกล่าว โดยเฉพาะด้านประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA และ EdPEx 
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 จึงเรียนเสนอต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณายกเลิก
คําสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ท่ี ๑๕/๒๕๖๑ เรื่อง 
แต่งตั้งรองอธิการบดี ลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลําดับท่ี ๓ ตามบัญชีรายละเอียดแต่งตั้งรองอธิการบดีฯ 
รายผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจํารัส 

ข้อสังเกตคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ 

 ท่ีประชุมให้ข้อสังเกต ดังนี ้
๑) ตามหลักการการเสนอรายชื่อบุคคลให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยจะต้องทํา

เรื่องยืมตัวให้เรียบร้อยก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จากกรณีดังกล่าวท่ีมหาวิทยาลัยทําเรื่องยืมตัว
ภายหลังจากเสนอรายชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นรองอธิการบดีแล้วนั้น แต่ผู้ถูกเสนอรายชื่อมีความขัดข้องไม่สามารถ
ปฎิบัติหน้าท่ีตามคําสั่งได้ มหาวิทยาลัยควรรีบรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

๒) คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ เคยมีข้อตกลงร่วมกันเม่ือตอนท่ีเริ่มเข้า
มาควบคุมมหาวิทยาลัย การเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นรองอธิการบดี จะต้องไม่เป็นผู้ท่ีเคยมีปัญหากับ
คณะผู้บริหารชุดเก่า 

๓) มหาวิทยาลัยควรศึกษาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยอ่ืนประกอบด้วยว่าเคยมีปัญหาเช่นนี้หรือไม่ 
และดําเนินการอย่างไร 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบและอนุมัติให้ยกเลิกคําสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ท่ี ๑๕/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี ลงวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลําดับท่ี ๓ 
ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจํารัส  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓.๓ เรื่อง  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานการดาํเนินการครุภัณฑ์พัฒนาระบบ 
     บริหารจัดการด้านการศึกษา ด้านบุคลากร ด้านการเงินการคลัง  
     และด้านงบประมาณ ตาํบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 วงเงินงบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการ
ประชุมครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๑ ได้มีมติรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานการดําเนินการครุภัณฑ์พัฒนาระบบบริหาร
จัดการด้านการศึกษา ด้านบุคลากร ด้านการเงินการคลัง และด้านงบประมาณ ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี วงเงินงบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และมอบ นายจรัสโรจน์ บถดําริห์ กรรมการปฏิบัติหน้าท่ี
แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องร่วมกับมหาวิทยาลัย และมอบอธิการบดีนําข้อสังเกต
ของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ไปดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง ก่อนนําเสนอข้อมูล 
ให้สภามหาวิทยาลัยทราบอีกครั้ง ในการประชุมครั้งต่อไป 
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 นายจรัสโรจน์ บถดําริห์ กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ /ประธานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนา

ระบบงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพิจารณาเรื่องดังกล่าวเม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑   

โดยปรากฏรายละเอียดตามเอกสารของคณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร จากผลการประชุมเม่ือวันพุธท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมนริศรา เขตพ้ืนท่ีจักรพงษภวูนารถ 

ข้อสังเกตคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ 

 ท่ีประชุมให้ข้อสังเกต ดังนี้ 

๑) ควรตรวจสอบข้ันตอนการขอใช้งบประมาณว่าได้ดําเนินการตามข้ันตอนอย่างถูกต้องหรือไม่ 

๒) การกําหนด Term of Reference (TOR) และการจัดซื้อจัดจ้างข้ันตอนกระบวนการดังกล่าว

ได้ดําเนินการอย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบท่ีเก่ียวข้องหรือไม่ และ TOR ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 

สามารถแก้ปัญหาท่ีมีอยู่ได้หรือไม่ และการเสนอราคาท่ีมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวตามปกติจะต้องยกเลิกการ

เปิดซอง ยกเว้นกรณีมีเหตุจําเป็นท่ีต้องเจรจา ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรดูเหตผุลความจําเป็นนั้นด้วย 

๓) งบประมาณท่ีกําหนดไว้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้องานใน TOR หรือไม่และควรมี

การเปรียบเทียบกับราคากลาง หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมีการใช้โปรแกรมหรือระบบท่ีใกล้เคียงกัน 

๔) การเสนอชื่อโครงการใช้ชื่อว่า “ครุภัณฑ์พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการศึกษา ด้าน

บุคลากร ด้านการเงินการคลัง และด้านงบประมาณ ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จํานวนเงิน 

๓๐ ล้านบาท” ไม่ได้ระบุไว้ว่ามีการจัดซื้อจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประเภท Hardware และ Software

ดังนั้น ในตอนท่ีนํารายการเสนอสภามหาวิทยาลัย รายการท่ีเสนอมาท้ังหมดไม่ได้มีชื่อของคอมพิวเตอร์อยู่เลย 

จึงดูเหมือนกับว่าให้งบประมาณเรื่องนี้ผ่านไป โดยท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ไม่ได้รับทราบ

โครงการนี้แต่อย่างใด จึงทําให้เกิดช่องว่างในการพิจารณา 

๕) การเสนอชื่อบริษัทท่ีผ่านการพิจารณา ฝ่ายพัสดุของมหาวิทยาลัยไม่ได้แจ้งว่ามีผู้เสนอราคา

รายเดียว แต่แจ้งว่าผู้ท่ีผ่านการพิจารณาคือบริษัทใด และให้ดําเนินการต่อได้เลยจึงดูไม่ค่อยโปร่งใส เห็นควรให้

ตรวจสอบเอกสารข้อมูลให้ละเอียดอีกครั้ง 

๖) สภามหาวิทยาลัยเคยมีความประสงค์ท่ีจะให้มีระบบในการเชื่อมโยงข้อมูลของท้ัง ๔ เขตพ้ืนท่ี

ให้สามารถเชื่อมถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แม่นยํา สามารถตรวจสอบธรรมาภิบาล และรายงานข้อมูลเก่ียวกับ

ระบบของนักศึกษา ระบบบุคลากรในมหาวิทยาลัย ฐานข้อมูลของงบประมาณค่าใช้จ่ายในมหาวิทยาลัยและ

สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบโทรศัพท์มือถือได้ แต่เม่ือไปตรวจสอบ TOR แล้วไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ท่ีต้องการ อีกท้ังมีการใช้ข้อความใน TOR ว่า สามารถรองรับระบบได้ ซึ่งเป็นคําท่ีให้ความหมายกว้างมาก 
เนื่องจากปัจจุบันมีเครื่องมือและอุปกรณ์หลายอย่างท่ีสามารถรองรับระบบได้ แต่จะต้องมีการจัดซื้ออุปกรณ์

รายการอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกมากมายโดยควรใช้ข้อความว่า รองรับระบบได้ ซึ่งหมายถึงใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้อง   
มีการจัดซื้ออุปกรณ์อ่ืนๆ เพ่ิมเติม ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรปรับแก้ TOR ใหม่ โดยท่ีมหาวิทยาลัยไม่เสีย
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ผลประโยชน์และบริษัทสามารถยอมรับได้ ซึ่งตามระเบียบแล้วสามารถกระทําโดยการเจรจาและคู่สัญญา

ยินยอม โดยไม่มีการเพ่ิมวงเงินและราชการไม่เสียประโยชน์ แต่ถ้าเกินวงเงินต้องดูระเบียบภายในท่ีเก่ียวข้องอีก

ครั้งและต้องทําความตกลงใหม่กับสํานักงบประมาณ 
๗) เห็นควรมอบนายจรัสโรจน์ บถดําริห์ กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ /ประธาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอรายชื่อผู้ ท่ี มีความรู้
ความสามารถในด้านท่ีเก่ียวข้อง จํานวน ๓ คน ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นท่ีปรึกษาโครงการนี้  

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบและมอบนายจรัสโรจน์ บถดําริห์  กรรมการปฏิบัติหน้า ท่ีแทนสภา
มหาวิทยาลัยฯ /ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ
รายชื่อผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านท่ีเก่ียวข้อง จํานวน ๓ คน ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นท่ีปรึกษาโครงการ 
ดําเนินการครุภัณฑ์พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการศึกษา ด้านบุคลากร ด้านการเงินการคลัง และด้าน
งบประมาณ ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีวงเงินงบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และ 
    มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 

 นางอรสา ภาววิมล กรรมการและเลขานุการสภาได้แจ้งให้ท่ีประชุมสภาทราบว่ารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎหมาย ๒ ฉบับ ดังนี ้
 ๑. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีสาระสําคัญ ดังนี ้
   ๑.๑ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดพร้อมท้ังจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกป ี
   ๑.๒ หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา เม่ือได้รับรายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาแล้ว ให้จัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่างๆ ท่ีต้องการให้มี 
การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ ซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
สถานศึกษาแห่งนั้นให้แก่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและ
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก 
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  เพ่ือให้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามีหน้าท่ีในการให้คําปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนํา
สถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ๑.๓ ให้สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาดําเนินการประเมินผลและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินและการ
ติดตามตรวจสอบดังกล่าว พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน 
ท่ีกํากับดูแลสถานศึกษานั้นๆ เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วยมาตรฐาน ๕ ด้าน ดังนี ้
   ๒.๑ มาตรฐานท่ี ๑ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน  
   ๒.๒ มาตรฐานท่ี ๒ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
   ๒.๓ มาตรฐานท่ี ๓ ด้านการบริการวิชาการ 
   ๒.๔ มาตรฐานท่ี ๔ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
   ๒.๕ มาตรฐานท่ี ๕ ด้านการบริหารจัดการ 

   ท้ังนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดให้มีการประชุมสัมมนา เรื่อง “มาตรฐาน
การอุดมศึกษาและแนวทางปฏิบัติเพ่ือนําไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑” เม่ือวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ํา  
กรุงเทพฯ ให้แก่ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษานํามาตรฐานการอุดมศึกษาไปใช้เป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเจตนารมณ์
ของกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ต่อไป 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ 

 ท่ีประชุมให้ข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรใช้ IT เพ่ือประโยชน์ทางการประกันคุณภาพให้ได้
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาบรรจุเข้าไปใน TOR ของระบบครุภัณฑ์พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการศึกษา 
ด้านบุคลากร ด้านการเงินการคลัง และด้านงบประมาณ ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วงเงิน
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทเพ่ือความครอบคลุมและคุ้มค่า 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบและมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง พิจารณารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
   และระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

มติท่ีประชุม 

 เนื่องจากศาสตราจารยกิ์ตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ กรรมการผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ซึ่งได้เคยให้ความเห็นเรื่องการประเมินคุณภาพไม่ได้เข้าประชุม ดังนั้น เพ่ือประโยชน์
ขอให้นําเสนอครั้งต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติของบประมาณเงินรายได้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติมเนื่องจากคณะฯ ก่อหนี้ผูกพันโดยไม่มี
งบประมาณ 

สรุปเรื่อง 

 ตามหนังสือท่ี ศธ ๐๕๘๐.๒๐๑(๑)/๑๓๓๑ ลงวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ คณบดีคณะ
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ (นายนนทศักดิ์ เปี่ยมผล) ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยนําเรื่องเสนอ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พิจารณางบประมาณ
(เพ่ิมเติม) นั้น เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ จึงนําเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ง.) ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน 
๒๕๖๑ โดยมีข้อเท็จจริงดังต่อไปนี ้

 กองคลัง ตรวจสอบพบว่า คณะฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สําหรับ
งานฟาร์ม จํานวนท้ังสิ้น ๙๐๒,๒๐๐ บาท และมีการเบิกจ่ายรายเดือนดังตารางต่อไปนี ้
 

หน่วย:บาท 

เดือน 
งบประมาณ

รายจ่ายประจําปี 
จํานวนเงินท่ีเบิก รวมเบิกสะสม คงเหลือ 

ต.ค.๖๐ ๙๐๒,๒๐๐.๐๐ ๘,๙๗๐.๐๐ ๘,๙๗๐.๐๐ ๘๙๓,๒๓๐.๐๐ 

พ.ย.๖๐   ๑๔๔,๕๖๑.๗๐ ๑๕๓,๕๓๑.๗๐ ๗๔๘,๖๖๘.๓๐ 

ธ.ค.๖๐   ๒๕๑,๖๑๘.๐๐ ๔๐๕,๑๔๙.๗๐ ๔๙๗,๐๕๐.๓๐ 

ม.ค.๖๑   ๑๙๐,๙๐๕.๖๗ ๕๙๖,๐๕๕.๓๗ ๓๐๖,๑๔๔.๖๓ 
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หน่วย:บาท 

เดือน 
งบประมาณ

รายจ่ายประจําปี 
จํานวนเงินท่ีเบิก รวมเบิกสะสม คงเหลือ 

ก.พ.๖๑   ๔๔๕,๙๗๓.๙๕ ๑,๐๔๒,๐๒๙.๓๒ - ๑๓๙,๘๒๙.๓๒ 

มี.ค.๖๑   ๑๑๘,๙๔๖.๑๘ ๑,๑๖๐,๙๗๕.๕๐ - ๒๕๘,๗๗๕.๕๐ 

เม.ย.๖๑   ๑๖๔,๙๔๐.๐๐ ๑,๓๒๕,๙๑๕.๕๐ - ๔๒๓,๗๑๕.๕๐ 

พ.ค.๖๑   ๑๓๔,๑๓๑.๙๕ ๑,๔๖๐,๐๔๗.๔๕ - ๕๕๗,๘๔๗.๔๕ 

มิ.ย.๖๑   ๒๓๐,๘๖๓.๐๐ ๑,๖๙๐,๙๑๐.๔๕ - ๗๘๘,๗๑๐.๔๕ 

ก.ค.๖๑   ๘,๙๗๐.๐๐ ๑,๖๙๙,๘๘๐.๔๕ - ๗๙๗,๖๘๐.๔๕ 

ส.ค.๖๑   ๘,๙๗๐.๐๐ ๑,๗๐๘,๘๕๐.๔๕ - ๘๐๖,๖๕๐.๔๕ 

ก.ย.๖๑                 -                  -                    -    

รวมท้ังสิ้น ๙๐๒,๒๐๐.๐๐ ๑,๗๐๘,๘๕๐.๔๕     
 

 ณ วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะฯ เบิกจ่ายงบประมาณสุทธิท้ังสิ้นจํานวน ๑,๗๐๘,๘๕๐.๔๕ บาท 
เกินกว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจํานวน ๘๐๖,๖๕๐.๔๕ บาท  

 ต่อมา คณะฯ ขออนุมัติใช้เงินรายได้งานฟาร์มเพ่ิมเติม จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือ   
ท่ี ศธ ๐๕๘๐.๒๐๑(๑)/๐๙๐๒ ลงวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณะฯ ดําเนินการบริหารจัดการงบประมาณท่ีมีอยู่ให้หมดก่อน เนื่องจาก
ยังมีเงินงบประมาณแผ่นดิน ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เหลืออยู่จํานวน ๑,๙๔๐,๘๗๓.๗๓ บาท และเงินรายได ้
เหลืออยู่จํานวน ๓๔๑,๔๗๙.๖๒ บาท ตามหนังสือท่ี ศธ ๐๕๘๐.๑๐๓(๓)/๓๒๘ ลงวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
และหนังสือท่ี ศธ ๐๕๘๐.๑๐๓(๓)/๓๔๐ ลงวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งระหว่างนี้คณะฯ แจ้งว่ายังมี
เอกสารจัดซื้อจัดจ้างบางส่วนท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินการเบิกจ่ายเพ่ิมเติมอีก 

 ตามหนังสือท่ี ศธ ๐๕๘๐.๑๐๒(๒)/๐๙๖๙ ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ กองคลัง ดําเนินการคืน
เอกสารการขอเบิกเงินรายได้งานฟาร์มท้ังสิ้น ๑๘ รายการเป็นจํานวนเงินท้ังสิ้น ๘๓๖,๕๖๒.๒๔ บาท เนื่องจาก
มีการเบิกจ่ายเงินเกินกว่างบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 

 แต่วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ คณบดี ได้ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพ่ิมเติมจาก     
๑๘ รายการ เป็น ๒๓ รายการ เนื่องจากก่อหนี้เพ่ิมเติมอีก คิดเป็นเงินท้ังสิ้น ๑,๐๗๒,๐๗๑.๒๔ บาท และยังมี
ประมาณการค่าใช้จ่ายถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๑ อีกจํานวน ๖๓๒,๗๙๑ บาท ตามหนังสือ ท่ี ศธ 
๐๕๘๐.๒๐๑(๑)/๑๓๓๑ ลงวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
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 สรุปผลการเบิกจ่ายได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 รายรับจากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ท่ีได้รับจัดสรร     ๙๐๒,๒๐๐ บาท  
  รายจ่ายเพ่ือบริหารจัดการงานฟาร์ม 
  ณ วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑    ๑,๗๐๘,๘๕๐.๔๕  บาท  
  รายจ่ายท่ีก่อหนี้ผูกพันแล้ว ติดค้างเจ้าหนี้   ๑,๐๗๒,๐๗๑.๒๔  บาท  
  ประมาณการท่ีจะใช้จ่าย 
  ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๑    ๖๓๒,๗๖๑   บาท  
  รวมรายจ่ายสําหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๑   ๓,๔๑๓,๖๘๒.๖๙  บาท  
  ใช้จ่ายเงินสูงกว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  ๒,๕๑๑,๔๘๒.๖๙  บาท 
 

 เม่ือกองคลัง นําข้อมูลรายรับและรายจ่ายย้อนหลังของงานฟาร์มในอดีตย้อนหลัง ๔ ปี ระหว่าง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑ มาวิเคราะห์ (เอกสารแนบ ๑) พบว่างานฟาร์มมีรายรับใกล้เคียงกันทุกปีแต่เม่ือ
พิจารณารายจ่าย พบว่ารายจ่ายงานฟาร์มสูงข้ึนมากในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จํานวน ๓,๔๑๓,๖๘๒.๖๙ บาท 
โดยรายจ่ายสูงข้ึนผิดปกติมากในหมวดค่าวัสด ุจํานวน ๑,๕๗๒,๖๑๑.๔๕ บาท 

 มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีกฎหมายฉบับใดให้อํานาจอธิการบดีอนุมัติจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้เพ่ิมข้ึนเพ่ือไปจ่ายหนี้ผูกพันท่ีคณะฯ ก่อข้ึนโดยไม่มีการขอตั้งงบประมาณไว้ก่อนได้ จึงนํา
เรื่องของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติเสนอต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ง.) ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ง.) ได้มีมติคณะกรรมการฯ ดังนี ้
 ๑) การขอตั้งงบประมาณรายได้เพ่ิมเติม ปี ๒๕๖๑ ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ตามท่ีเสนอ ถือว่า เป็นอันพ้นวิสัยแล้ว เนื่องจากวันท่ีจะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ คราวต่อไป เป็นวัน
หลังวันสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แล้ว ประกอบกับไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิได้แสดงแหล่งงบประมาณรายรับท่ีเพียงพอกับรายจ่ายท่ีตัง้งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
 ๒) กรณีท่ีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้ไปก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วและยังไม่
สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากขณะนี้งบประมาณท่ีได้ตั้งไว้ ได้ใช้หมดแล้วและยังติดลบด้วย จะมีทางออกอย่างไร
นั้น คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะว่า รายจ่ายดังกล่าวนั้น มหาวิทยาลัยสามารถอนุมัติให้ใช้และเบิกจ่ายจาก
วงเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพ่ือการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าก็ได้ และในระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หากงบประมาณไม่เพียงพอกับความจําเป็นในการบริหารงาน
ฟาร์ม หน่วยงานก็สามารถเสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ปี ๒๕๖๒ เพ่ิมเติมได้ ท้ังนี้ ในการเสนอตั้ง
งบประมาณเงินรายได้เพ่ิมเติมดังกล่าว หน่วยงานอาจตั้งเพ่ิมจากรายรับจริงท่ีเกิดข้ึน หรือถ้ายังไม่เพียงพออีก
และมีความจําเป็นอย่างยิ่ง ก็อาจยืมเงินจากคณะอ่ืนหรือจากมหาวิทยาลัยก็ได ้
 ๓) เนื่องจากการพิจารณาอนุมัติการขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี ๒๕๖๑ เพ่ิมเติม เป็นอํานาจ
ของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินเป็นผู้มีหน้าท่ีกลั่นกรอง จึงเห็นควรเสนอ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาต่อไป 
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ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

  จึงเรียนเสนอต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณาว่าจะ
อนุมัติงบประมาณเงินรายได้เพ่ิมเติม จํานวน ๒,๕๑๑,๔๘๒.๖๙ บาท ให้กับคณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือไปจ่ายหนี้ท่ีก่อข้ึนโดยไม่มีงบประมาณหรือไม่อย่างไร  

การพิจารณา 

 ท่ีประชุมพิจารณา ดังนี ้
๑) หากงบประมาณท่ีขอเพ่ิมเติมจํานวน ๒,๕๑๑,๔๘๒.๖๙ บาท ไม่เกินงบดําเนินงานท้ังหมด

ของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติอาจขออนุมัติใช้เงิน
งบประมาณปี ๒๕๖๒ จ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี แต่มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน
ว่ามีความถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

๒) มหาวิทยาลัยต้องตรวจสอบก่อนว่าการอนุมัติใช้จ่ายจากงบประมาณเงินรายได้สามารถจ่าย
ตามวัตถุประสงค์อะไรได้บ้าง มีข้ันตอนกระบวนการของการขออนุมัติอย่างไรการก่อหนี้ผู้พันโดยยังไม่ได ้     
ขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยนั้น เป็นการกระทําท่ีเกินอํานาจและอาจจะขัดต่อระเบียบหรือไม่ ในกรณีนี้
คณะฯ ต้องแจ้งใหม้หาวิทยาลัยทราบโดยทันที เพ่ือมหาวิทยาลัยจักได้เสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือก่อหนี้
ผูกพันก่อนท่ีจะได้รับอนุมัต ิ

๓) งบประมาณเงินรายได้ถือเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยท้ังหมด จะต้องดูเป็นภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยไม่แยกเป็นเงินรายได้ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง การยืมเงินจึงไม่ใช่การยืมเงิน แต่เป็นการใช้
จ่ายเงินรายได้จากมหาวิทยาลัยนั่นเอง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถพิจารณาจัดสรรให้ได้เลย หากคณะ
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิคาดว่าค่าใช้จ่ายจะมีมากกว่างบประมาณท่ีได้รับ ควรวางแผนการใช้จ่าย
งบประมาณให้รอบคอบกว่านี้ อาจหาทางเพ่ิมรายได้ให้มากข้ึนและหากทราบว่าเดือนไหนท่ีจะมีการใช้เงินเกิน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ควรทําเรื่องขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมอย่างน้อย ๑ เดือน ก่อนท่ีจะก่อหนี้ผูกพัน 
และไม่ควรยืมเงินจากหน่วยงานอ่ืน ควรใช้วิธีขออนุมัติเพ่ิมเติมจะเหมาะสมกว่า 

๔) เป็นท่ีน่าสังเกตว่าผู้บริหารคณะและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขาดความเข้าใจ
เก่ียวกับการใช้จ่ายงบประมาณและการรักษาวินัยการเงินการคลัง ซึ่งมหาวิทยาลัยควรมีการให้ความรู้ในเรื่องนี้
มากข้ึน 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมเห็นว่าเจ้าหนี้ควรต้องได้รับการชําระหนี้ จึงมีมติอนุมัติงบประมาณเงินรายได้เพ่ิมเติม 
จํานวน ๒,๕๑๑,๔๘๒.๖๙ บาท ให้กับคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือชําระให้กับเจ้าหนี้ท่ีถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยเบิกจ่ายจากวงเงินงบประมาณของคณะฯ ท่ีได้รับจัดสรรประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และ
ปฏิบัติตามข้อบังคับระเบียบท่ีเก่ียวข้อง หากในระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คณะฯ มีงบประมาณเหลือไม่
เพียงพอกับความจําเป็นในการบริหารงานฟาร์ม คณะฯ ก็สามารถเสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ 
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ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพ่ิมเติมได้ ท้ังนี้ ในการเสนอตั้งงบประมาณเงินรายได้เพ่ิมเติมดังกล่าว หน่วยงานอาจ   
ตั้งงบประมาณเพ่ิมจากรายรับจริงท่ีเกิดข้ึน หรือถ้ายังไม่เพียงพอและมีความจําเป็นอย่างยิ่ง ก็อาจยืมเงินจาก  
คณะอ่ืนหรือจากมหาวิทยาลัยก็ได ้ท้ังนี้ คณะฯ ต้องหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาข้ึนอีกและต้องดําเนินการ
ตามระเบียบท่ีเก่ียวข้องพร้อมท้ังให้นําข้อสังเกตของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ       
ไปดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง พิจารณาอนุมัตแินวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  
   พ.ศ. ๒๕๖๓ และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สรุปเรื่อง 

 ด้วย คณะกรรมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑
เม่ือวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ท่ีประชุมได้พิจารณาแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และไดมี้มติเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 ๑. แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๑.๑ การพิจารณาทบทวนบทบาท ภารกิจให้มีความชัดเจน เพ่ือลดความซ้ําซ้อนและมี
การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑.๒ การพิจารณาทบทวนเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม และปรับปรุง
เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม และตัวช้ีวัดผลสําเร็จของหน่วยงาน เพ่ือนํามาประกอบการ
พิจารณาจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๑.๓ นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้
หน่วยงานจัดทําคําของบประมาณให้สอดคล้อง และสนับสนุนแนวโยบายของมหาวิทยาลัย และระดับชาต ิ
  ๑.๔ หลักเกณฑ์การตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ เพ่ือให้กอง
นโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดีมีแนวทางในการตั้งจ่ายงบประมาณให้แก่หน่วยงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับภารกิจของทุกหน่วยงานรวมถึงรายจ่ายจริง 
  ๑.๕ การจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ให้หน่วยงานจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีของประเทศ ตลอดจนพิจารณาถึงความ
พร้อม ขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ และความครอบคลุมแหล่งเงิน เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ และสามารถเริ่มดําเนินการได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ  
 ๒. ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการปฏิบัติงานในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ท้ังงบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณเงินรายได้ เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใช้ประกอบการดําเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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  ๒.๑ การทบทวนงบประมาณรายได้ ในเดือนสิงหาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๑ 
  ๒.๒ การวางแผนงบประมาณ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 
  ๒.๓ การจัดทํางบประมาณ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
  ๒.๔ การขออนุมัติงบประมาณ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ถึง กันยายน ๒๕๖๒ 

  คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ง.) ในการประชุมครั้งท่ี    
๖/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีข้อสังเกตของ
คณะกรรมการ ดังนี ้

๑) มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมให้กับหน่วยงานท่ีสามารถ
ดําเนินงานตอบสนองต่อแผนพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจ ในการทํางานเชิงพัฒนา 

๒) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับตัวชี้วัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับประเทศ และเน้นการ
จัดทํากระบวนการต่างๆให้เหมือนประเทศ 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ 

 นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า
ข้ันตอนตามท่ีมหาวิทยาลัยได้นําเสนอ เป็นข้ันตอนก่อนท่ีจะเขียนคําเสนอของบประมาณ กระบวนการของ
มหาวิทยาลัยต้องดําเนินการตรวจสอบ เม่ือตรวจสอบแล้วในข้ันตอนของการทํางบประมาณมหาวิทยาลัยต้องดู
กระบวนการแปลงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณจากยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาต่างๆ ของสํานัก
งบประมาณและดูกลุ่มก้อนของการแบ่งเงินงบประมาณ เนื่องจากปัจจุบันพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
คาดว่าจะมีการประกาศใช้ในเดือนตุลาคมนี้ คงมีแนวทางการจัดทํางบประมาณใหม่ๆ ท่ีสํานักงบประมาณจะ
ออกมา ซึ่งสําหรับในส่วนท่ีมหาวิทยาลัยเตรียมการไว้นั้นก็มีความสอดคล้องกับสํานักงบประมาณ แต่ในข้ันตอน
การจัดทํางบประมาณจริงจะต้องดูรายละเอียดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของสํานักงบประมาณ และ
แนวทางการขอรับจัดสรรงบประมาณต่อไป ซึ่งน่าจะยังพอมีเวลาในการนําข้อมูลเตรียมเสนอของบประมาณ
จริงมาหารอืกับสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง 

 นายเดชา ดีผดุง กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า รัฐบาล    
ได้จัดสรรเงินงบประมาณตามตัวบุคคล ซึ่งรัฐบาลมีข้อมูลเลขอัตราแล้ว เพราะฉะนั้นจะถูกคุมค่าใช้จ่ายอย่าง
ละเอียด และหากจํานวนนักศึกษาลดลงจะส่งผลกระทบให้ทุกอย่างลดตามไปด้วย ด้านการบูรณาการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยควรต้องดําเนินการใหต้อบโจทย์ EEC ให้ได ้

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ พร้อมท้ังมอบหมายมหาวิทยาลัยดําเนินการให้เป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 
 



- ๑๕ - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ เรื่อง การดําเนินการตามกรอบระยะเวลาในการดําเนินการให้ได้มาซ่ึง 
   นายกสภามหาวิทยาลัยฯและองค์ประกอบกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ตามกฎหมาย 
 

 นางอรสา  ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา / กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฯ ได้เน้นย้ําเรื่องกรอบระยะเวลาในการดําเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและ
องค์ประกอบกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้เวลาได้ล่วงเลยเข้าเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ แล้ว ซึ่งตามกรอบ
ระยะเวลาขณะนี้จะต้องได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว แต่บัดนี้ยังไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลา
ดังกล่าว ดังนั้น ขอให้มหาวิทยาลัยเร่งดําเนินการในเรื่องดังกล่าวพร้อมท้ังควรรายงานให้สภามหาวิทยาลัย
ทราบเป็นระยะ เนื่องจากประธานกรรมการการอุดมศึกษามีความห่วงใยว่ากรณีท่ีต้องเร่งดําเนินการส่งคืนการ
บริหารมหาวิทยาลัยฯ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๑  

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบและมอบมหาวิทยาลัยดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง และรายงานผลการ
ดําเนินการให้คณะกรรมการฯ ทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 

ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่านและปิดการประชุม โดยกําหนดนัดประชุมครั้งต่อไป   
คือ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ และในเดือนพฤศจิกายน คือวันพฤหัสบดีท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑     
ณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
ปิดการประชุมเวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา 
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